





# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

24 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<p><b>ปรับภารกิจดำเนินงานปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, อินโฟเควสท์, newtv, TNN, ch7, hfocus)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. มอบนโยบายให้กรมสุขภาพจิต มีภารกิจการดำเนินงานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดอย่างครบวงจร โดยนพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต รายงานความคืบหน้า ว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ลงนามคำสั่ง เมื่อวันที่ 9 ต.ค.67 มอบอำนาจของอธิบดีกรมการแพทย์ให้อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการกำกับดูแลสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ รวมถึงรพ.ธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาค ทั้ง 6 แห่ง รวมถึงการบังคับบัญชา การสั่งการ กำกับดูแล ควบคุม และติดตามภารกิจ ทั้งนี้ การปรับภารกิจภายใน สร.เรื่องยาเสพติดถือเป็นการปรับโมเดลการจัดการปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด จะทำให้การทำงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>วันทันตสาธารณสุข</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เพิ่มสื่อ) นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รมว.สร. เปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สุขดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ. 2567 วันที่ 21 ต.ค.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเปิดตัวกิจกรรม “Brush &amp; Bright รอยยิ้มสดใส คนไทยฟันดีทั่วทั้งแผ่นดิน” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระย่าของปวงชนชาวไทย และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ ศธ. ก.แรงงาน ก.มหาดไทย ยูนิเซฟ สปสช. สปส. ภาคเอกชน และหน่วยงานภาคประชาสังคม แสดงเจตจำนงขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน</p>	
<p><b>ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชก่อความรุนแรง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- จากกรณีเกิดเหตุผู้ป่วยจิตเวชก่อความรุนแรงใน จ.มหาสารคาม นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงาน สร.ในพื้นที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด มีแผนรักษาและเฝ้าระวังตามมาตรฐาน พร้อมให้ความรู้แก่ญาติและผู้ดูแลเพื่อป้องกันอาการกำเริบ เน้นสังเกตสัญญาณอันตราย 5 ข้อ คือ นอนไม่หลับ เดินไปมา พูดคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว และหวาดระแวง หากพบเห็นผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงให้แจ้งสายด่วน 191 หรือกรณีที่ต้องการรักษาและอาการไม่รุนแรง โทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม. รวมทั้งขอให้เข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยจิตเวชสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ เพราะเป็นเพียงผู้ที่มีอาการป่วย สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหากได้รับการสนับสนุนจากญาติและคนรอบข้าง หากอาการกำเริบควรนำส่ง รพ. รับการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้สังคมมีความสุขและปลอดภัย</p>	
<p><b>สถานการณ์โรคไขหวัดใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., TNN)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยถึงการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไขหวัดใหญ่ในประเทศไทย ว่า พบสายพันธุ์ A(H1N1) มากที่สุด ร้อยละ 41.25, ชนิด A(H3N2) ร้อยละ 32.24 และชนิด B (Victoria) ร้อยละ 26.51 โดยกรมฯ ยังเฝ้าระวังการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการดื้อยา เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและป้องกันโรค ปัจจุบันสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และวัคซีนที่ใช้ในประเทศไทยยังป้องกันได้ดี</p>	
<p><b>สัปดาห์วันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรม.มีมติกำหนดให้ในวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ดังนั้น กรมฯ ร่วมกับ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม สืบค้นหาวันภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ 25 – 29 ต.ค.67 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นวัตกรรม มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม” เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อการคุ้มครองรักษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ยกระดับ และนำไปใช้ประโยชน์ จากองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพรไทย</p>	
<p><b>ความคืบหน้าการรักษาเด็ก จากเหตุรถบัสไฟไหม้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (จส.100, ผจก., ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, มติชน, sondhitalk, hfocust)</p> <p>- ความคืบหน้าการติดตามอาการบาดเจ็บของเด็กนักเรียน 3 คน จากเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสศึกษาของ รร.วัดเขาพระยาสังฆาราม จ.อุทัยธานี โดยที่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เด็กหญิงอายุ 7 ปี ไฟไหม้ใบหน้า และลำตัว แผลไหม้ระดับที่สอง ไม่มีอาการผิดปกติ หายใจได้เองโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน พุดสื่อสารความต้องการได้ กินอาหารทางปากและนมได้ เฝ้ามองติดตามอาการและเฝ้าระวังการติดเชื้อแทรกซ้อน ส่วนเด็กหญิง อายุ 9 ปี ไฟไหม้ใบหน้า คอ แขนและมือทั้ง 2 ข้าง แผลไหม้ระดับที่สอง หายใจได้เองโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจน พุดสื่อสารความต้องการได้ รับอาหารทางการแพทย์ผ่านสายให้อาหารทางจมูกได้ดี เริ่มกินอาหารทางปากได้เพิ่มมากขึ้น ยังเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อรุนแรง สำหรับเด็กหญิงอายุ 14 ปี รักษาตัวที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ อาการดีขึ้น บาดแผลไฟไหม้ดีขึ้นมาก ไม่พบการติดเชื้อ สามารถทำกายบริหารเพื่อป้องกันข้อติดได้ดี ด้านจิตใจมีอาการคงที่ นอนหลับได้ดี มีวิธีการจัดการอารมณ์ที่ดี แต่ต้องใช้เวลาในการรักษาและฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับบ้าน</p>	
<p><b>อย. สั่งหยุดจำหน่าย ยาสมุนไพร ยี่ห้อดัง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, linetoday)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า หลังจากที่ อย. ตรวจพบผลิตภัณฑ์ สมุนไพรปลอมปนยารักษาโรคหายอ่อนสมรรถภาพทางเพศ "ซิลเดนาฟิลและทาดาฟิล" จำนวน 7 รายการ และยังคงสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พบผลิตภัณฑ์ยาแกร็กคู เลขทะเบียนที่ G 481/53 รุ่นการผลิต 03/2567 วันที่ผลิต 02/05/2567 วันสิ้นอายุ 02/05/2569 จากสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ซึ่งผลจากการส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบการปลอมปนยา "ซิลเดนาฟิล" และ "ทาดาฟิล" จึงสั่งให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเรียกเก็บผลิตภัณฑ์รุ่นการผลิตดังกล่าวออกจากท้องตลาดทันที พร้อมสืบสวนหาสาเหตุ</p>	
<p><b>เตือนเฝ้าระวัง ฝุ่น PM 2.5 กทม.-ปริมณฑล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ workpointtoday</p> <p>- ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์ข้อความเตือนให้เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ช่วงวันที่ 24-27 ต.ค. และเตรียมมาตรการรับมือระยะยาวถึงต้นปี 2568 แผนการดำเนินงานมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ภาค และจังหวัด โดย 1.จัดทำแผนที่เสี่ยงการเผา Risk Map แผนปฏิบัติการจัดการไฟป่า 2.จัดการไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ โดยตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/จุดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ชุดดับไฟป่า 3. จัดการไฟในพื้นที่เกษตร 4. ควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมือง 5.จัดการหมอกควันข้ามแดน 6.บริหารจัดการภาพรวม จะเร่งรัดการของบกลางสนับสนุน ให้สิทธิประโยชน์กับภาคเอกชน ยกย่องการบังคับใช้กฎหมาย 7.สร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และชุมชน สำหรับพื้นที่กทม.และปริมณฑล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น การระบายฝุ่นจากยานพาหนะ อุตสาหกรรม การเผาในพื้นที่ชุมชนและริมทาง เตรียมพร้อมมาตรการด้านสาธารณสุข การ Work From Home การสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน และขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองผ่านเว็บไซต์/แอป Air4thai</p>	
<p><b>ตรวจเอนไซม์ตับ” ตัวช่วยลดโรค ลดนักดื่มคอตองแดง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ejan)</p> <p>-สสส. ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และม.ทักษิณ จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมออนามัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพในผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน” ตั้งแต่ปี 2566 และปัจจุบันขยายสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยได้ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ชุมชนบ้านสี่แยกสวนป่า จ.นครศรีธรรมราช โดยมีการเจาะเลือดตรวจหาค่า</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เอนไซม์ดับ และให้ความรู้แก่ผู้ดื่ม ซึ่งพบว่าความรู้ค่าเอนไซม์ดับทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดและเลิกดื่มได้มากขึ้น โดยผู้ติดแอลกอฮอล์ลดลงจาก 16.31% เหลือ 13.83% และเลิกดื่มได้ถึง 10% ในเวลาเพียง 3 เดือน จากเดิมที่เพียงการลด ละ ก็ทำได้ยาก และการเลิกอาจต้องใช้เวลาเป็นปี</p>	
<p><b>ปราบปรามการจำหน่ายน้ำกระท่อมใน กทม.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รอง ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ประชุมบูรณาการการปราบปรามการจำหน่ายน้ำกระท่อมที่มีการผสมยาอันตรายร่วมกับ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ออย. กองบังคับการปราบปรามฯ(บก.ปคบ.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการปราบปรามการจำหน่ายน้ำกระท่อมที่มีการผสม หรือขายพ่วงยาอันตรายในกรุงเทพฯ 3 ระยะ โดย ออย. จะจัดทำแนวทางการตรวจสถานที่จำหน่ายน้ำกระท่อมที่มีการผสม หรือขายพ่วงยาอันตราย และเป็นศูนย์รับแจ้งสถานการณ์และแหล่งจำหน่ายเพื่อให้ ออย.เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย</p>	
<p><b>นักท่องเที่ยวนักกัญชาในรถแท็กซี่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bugaboo</p> <p>- จากกรณีการเผยแพร่คลิปที่หน่วยกู้ชีพ.ภูเก็ต ช่วยเหลือคนขับรถแท็กซี่ อายุประมาณ 25 ปี เมากลิ่นกัญชา อยู่ในสภาพหมดสติส่งโรงพยาบาล สอบถามทราบว่า คนขับรับบท.ต่างชาติจากหาดกระบุรีไปส่งที่พัก ระหว่างทางนทท.สุบกัญชาพันใส่ทำให้คนขับเมาและหมดสติ ต้องหยุดรถกลางคัน เหตุเกิดหน้าร้านค้าในพื้นที่ตำบลวิชิต อ.ภูเก็ต โดยมีผู้เสนอความเห็นเรียกร้องภาครัฐ เอาผิดกับสายเขียวชอบสุบกัญชาตามทางเท้า หน้าร้านเหล้า ไม่ควรปล่อยให้สุบกัญชาอย่างเสรี เพราะกลั่นแกล้งสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น</p>	
<p><b>จับร้านยาลักลอบขายสมุนไพร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- บก.ทท.1 ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี เข้าจับกุมร้านยาผลิตและขายสมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีนักท่องเที่ยวอินเดียหลายราย ถูกหลอกลวงให้ซื้อในราคาสูงเกินจริง ตรวจสอบพบของกลางเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ได้ อนุญาตหลายรายการ มีชาวต่างชาติเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางดำเนินคดี</p>	
<p><b>อีโคไลระบาดในสหรัฐ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, thaiger, news1live, sonthitalk, linetoday, ch3, voathai )</p> <p>-ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (ซีดีซี) เผยพบผู้เสียชีวิต 1 ราย และล้มป่วยหลายสิบราย หลังการระบาดของเชื้ออีโคไลอย่างรุนแรง ซึ่งเชื่อมโยงกับแฮมเบอร์เกอร์ควอเตอร์ พาวเดอร์ ของแมคโดนัลด์ ซึ่งแมคโดนัลด์ได้ยกเลิกเมนูดังกล่าวในร้านสาขาต่าง ๆ ใน 12 รัฐแล้ว และกำลังตรวจสอบแหล่งจัดหาหัวหอมหั่นฝอยและเนื้อสับ เพื่อค้นหาสาเหตุการระบาดของเชื้ออีโคไล โดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เชื้อแบคทีเรียอีโคไลสายพันธุ์ O157:H7 ที่ทำให้เกิดการระบาดครั้งนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกับที่เกิดการระบาดที่ร้าน Jack in the Box เมื่อปี 2536 มีเด็กเสียชีวิต 4 คน และเชื้ออีโคไลสายพันธุ์นี้สามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงได้ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง</p>	